



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง การสัมมนา “เปิดมุมมอง อนาคต การพัฒนามอเตอร์เวย์ไทย”
โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และบริษัท อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรุ๊ป จำกัด ดำเนินงานศึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลโครงการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้สอดคล้องกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศ

เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานโครงการนี้ กรมทางหลวงจึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาโครงการ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ

ในครั้ง นี้ ได้กำหนดให้มีการสัมมนา “เปิดมุมมอง อนาคต การพัฒนามอเตอร์เวย์ไทย” ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้อง World Ballroom B ชั้น ๒๓ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านต่อสรุปผลการศึกษาของโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน โดยทั่วไป อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาของโครงการและในการพัฒนาโครงการต่อไป ตลอดจนเป็นการประเมินความสนใจเบื้องต้นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงการในอนาคต

กรมทางหลวงจึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน สามารถส่งแบบตอบรับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวลักษณา คุณิวัฒนา กานต์ (๐๘๕ - ๘๑๒ - ๙๐๓๕) หรือนางสาวอลิษา รั้ววานิช (๐๙๑ - ๕๖๙ - ๖๑๗๓) หรือที่สำนักงานหมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๕๐๙ - ๖๐๙๑ - ๒ โทรสาร ๐ - ๒๙๔๔ - ๖๒๖๐ Email : daoreuk_th@yahoo.com

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายกมลิตศ วัฒนศัพท์)

วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง